
ขาวประจําวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2558
ขาวจากหนังสือพมิพ ไทยรัฐ

ปฏิรูปคอนแทรคฟารมมิ่ง

ปฏิรูปภาคเกษตรหนีกับดักผลผลิตลนตลาด ราคาตกต่ํา ...ตองใหภาคเอกชนเขามามี
บทบาทเปนผูนํา ลดบทบาทภาครัฐใหนอยลง เพราะที่ผานมาลมเหลวมาตลอด การใหเอกชนมี
บทบาทชวยเหลือเกษตรกร ในลักษณะกาวเดินไปสูความมั่งคั่งพรอมกัน บานเราทํามานานกวา 40
ป ในช่ือ คอนแทรคฟารมมิ่ง ทําธุรกิจรวมกัน แบบแบงแยกหนาที่ตามความถนัด เกษตรกรเปน
ผูผลิต เอกชนแปรรูปและทําการตลาด ชวยแกปญหาเรื่องผลผลิตลนตลาดไดดี เพราะเอกชน
เช่ียวชาญในเรื่องเหลานี้ สามารถวางแผนการผลิตไดวา จะใหเกษตรกรผลิตแคไหน แบบไหน
ตลาดถึงตองการ ไมเหมือนภาครัฐทําเอง ที่ไมคอยรูอะไร กวาจะรู กวาจะวางแผน กวาจะอนุมัติ
โลกเปล่ียนไปแลว

ถึงบานเราจะทําเรื่องนี้มานาน แตยังไมแพรหลายไปทุกสาขาอาชีพเกษตร เพราะไมมี
กฎหมายมารองรับ รวมทั้งไมมีขอกําหนดจูงใจใหเอกชนทํา ซ้ํารายการไมเห็นความสําคัญ ทําให
คอนแทรคฟารมมิ่งมีปญหา ไมมีกฎหมายคุมครอง เลยเปนชองวางใหเอกชนบางสวนเบี้ยว
เกษตรกร ทําสัญญารับซื้อผลผลิต แตพอราคาในตลาดรวง ไมยอมรับซื้อผลผลิต ในทางกลับกัน
เมื่อราคาในตลาดดี ผลผลิตมีราคาสูงกวาที่ทําสัญญาไว เกษตรกรก็จะเอาผลผลิตไปขายใหคนอ่ืน
เอกชนเสียหาย เปนปญหามาชานาน ในขณะที่ไทยยังแกปญหาไมได หันไปดูเพ่ือนบานลาว มี
ปญหาแบบเดียวกับบานเรา ตางคนตางโกงเอาเปรียบกัน กลับออกกฎหมายจัดการปญหานี้มาได
5 ปแลว หลักการในกฎหมายของลาว ไมมีอะไรมาก เพียงแคใหเกษตรกรเปนผูผลิต ลงทุนในเรื่อง
ที่ดิน และแรงกาย สวนภาคเอกชนลงทุนเรื่องปจจัยการผลิตทั้งหมด ไมวาเรื่อง พันธุ อาหาร ปุย
ยา สารเคมี และรับซื้อใหราคาตามคุณภาพสินคาที่กําหนดในสัญญา ถาราคาในตลาดดีกวาราคาใน
สัญญา เกษตรกรจะขายใหคนอ่ืนก็ได แตตองคืนเงินตนทุนทั้งหมด ที่เอกชนลงทุนพรอมกับกําไร
ใหเอกชนดวย สวนภาครัฐนั้น มีหนาที่คอยดูแลไมใหทั้งสองฝายผิดสัญญา ไมใหทําสัญญาเอา



เปรียบกัน คอยใหคําแนะนําอบรมความรูเรื่องการผลิตที่ถูกตองแกเกษตรกร วิจัยพัฒนาพันธุที่ดี
และควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตที่นํามาใชในการผลิตใหเปนไปอยางเหมาะสมและไดมาตรฐาน
โดยรัฐจะใหผลตอบแทนแกเอกชนที่เขามาทําธุรกิจนี้ ดวยการลดหยอนภาษีใหเปนพิเศษ
เหนือกวาเอกชนที่ทําธุรกิจแบบเกา จองคอยซื้อของถูก กดราคาเอาเปรียบเกษตรกร

ชมชื่น ชูชอ

“บีโอไอ” เผยจีนแหลงทุนในไทยอันดับ 1

ทุบประวัติศาสตร ป 2558 นักลงทุนจากประเทศจีน เขามาลงทุนในไทยแซงหนานักลงทุน
จากญ่ีปุน ในดานของเม็ดเงินลงทุน หลังบีโอไอปรับยุทธศาสตรการลงทุนใหม ที่เนนกิจการที่ใช
นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูง ลาสุดรวมลงนามกับนายกเทศมนตรีเมืองฮามามัตสึ วางแผนดึงเอส
เอ็มอีเขามาลงทุนในไทยในระยะยาว

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยวา
ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (เอฟดีไอ) ตลอดทั้งปนี้ คาดวานักลงทุนจากประเทศ
จีนจะเขามาลงทุนยังประเทศไทย ดวยปริมาณเงินลงทุนมากที่สุดเปนอันดับ 1 แทนนักลงทุนจาก
ญ่ีปุนเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร หลังจากบีโอไอมีการปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนใหม
ทําใหนักลงทุนจากจีน มีการลงทุนดวยเม็ดเงินการลงทุนที่สูงกวา
“8 เดือนแรกปนี้ (ม.ค.-ส.ค.) มีจํานวนโครงการย่ืนขอสงเสริมการลงทุนกับบีโอไอ 332

โครงการมูลคาเงินลงทุน 50,267 ลานบาท โดยพบวา สิงคโปร มาลงทุนเปนอันดับ 1 จํานวน 51
โครงการ เงินลงทุน 13,100 ลานบาท จีน 37 โครงการ ลงทุน 10,000 ลานบาท สวนญ่ีปุน จํานวน
92 โครงการเงินลงทุน 9,900 ลานบาท จะเห็นวาหากดูโครงการแลว ญ่ีปุนยังมีจํานวนมากอยู แต
กรณีจีนที่มีมูลคาอันดับหนึ่ง เพราะมีการลงทุนผานสิงคโปรดวย”

สําหรับการลงทุนเอฟดีไอใน 8 เดือนแรกปนี้ สวนใหญเปนกิจการบริการและสาธารณูปโภค
คิดเปน 39.5% โดยจีนสวนใหญจะลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย
และจํานวนโครงการที่ตางชาติที่ย่ืนขอสงเสริมการลงทุน คิดเปน 52.7% ของจํานวนโครงการ



ทั้งหมด ที่ย่ืนขอสงเสริมในรอบ 8 เดือนที่มีจํานวน 629 โครงการมูลคาการลงทุน 119,000 ลาน
บาท

นางหิรัญญากลาววา การลงทุนของญ่ีปุน ในอดีตมีการลงทุนดานระบบสาธารณูปโภค ที่ใช
เงินลงทุนคอนขางสูงไปแลวจํานวนมาก และปนี้เมื่อบีโอไอปรับมาตรการสงเสริมการลงทุน ที่เนน
กิจการ เชิงนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีระดับสูง ใหมากขึ้น ญ่ีปุนจึงเนนการลงทุนที่กิจการดาน
สํานักงานตัวแทนการคา และสํานักงานภูมิภาค และเปนการลงทุนของเอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรมสูง
มากขึ้น ลาสุด บีโอไอไดลงนามบันทึกความเขาใจกับนายยาสุโตโมะ ซูซูกิ นายกเทศมนตรี เมือง
ฮามามัตสึ ประเทศญ่ีปุน เพ่ือรวมมือสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนทั้งสองฝาย
“บีโอไอจะพยายาม ดึงการลงทุน เพ่ือที่จะใหการลงทุนญ่ีปุนในไทย กลับมาเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง

ซึ่งเห็นวาเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพของญ่ีปุน ตรงกับเปาหมายนโยบายของบีโอไอ ที่ตองการใหมีการ
ลงทุนดวยเทคโนโลยีขั้นสูงจะมีโอกาสเขามาลงทุนในไทยมากขึ้น และไมกังวลวาการลงทุน
ญ่ีปุนที่มูลคาลดลงเพราะจะเทียบกับปที่ผานมาไมไดเพราะเราไดปรับมาตรการการลงทุนใหม”

นายยาสุโตโมะ ซูซูกิ นายกเทศมนตรีเมืองฮามามัตสึ กลาววา ขณะนี้มีนักลงทุนจากเมือง
ฮามามัตสึเขามาลงทุนในไทย 66 บริษัท เชน บริษัท อาซาฮีเดนโซ จํากัด หลังจากลงนามแลว ก็จะ
ผลักดันใหเอสเอ็มอีญ่ีปุนเขามาลงทุนในไทยเพ่ิมขึ้น เพราะเอสเอ็มอีในเมืองดังกลาวมีถึง
3,000 บริษัท

นายจิรเทพ เสนีวงศ ณ อยุธยา โฆษกธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาววา ธปท.ได
ติดตามการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอยางตอเนื่อง เพราะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
คอนขางมาก โดยการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของจีนในไตรมาสที่ 3
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 6.9% เทียบกับระยะเดียวกันของปกอน ถือวาใกลเคียงกับที่ ธปท.คาดการณไว
ในการประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเมื่อเดือน ก.ย. และจะ ประเมินวาปจจัยที่มีผลตอ
แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน เปนขอมูลประกอบดวย อาทิ รายไดของรัฐบาลที่หาก
ต่ํากวาคาด อาจสรางขอจํากัดตอการลงทุนภาครัฐ เปนตน


